

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí Nguyễn Hồng Diên trong suốt quá trình công tác tại tỉnh Thái Bình; chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nhân sự kiện quan trọng này. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương mong muốn trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Hồng Diên tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ đoàn kết cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn thể quân và dân Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định niềm vinh dự khi được nhận Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương giao nhiệm vụ. Xác định đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hứa với đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, tin tưởng vào đường lối và sự nghiệp đổi mới, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, đồng thời sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, khiêm tốn học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và toàn Đảng bộ; coi trọng phát huy nội lực, tranh thủ phát huy tối đa ngoại lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ Thái Bình trong suốt những năm qua và mong muốn trong thời gian tới Thái Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để phát triển nhanh, bền vững.



KIẾN QUYẾT ĐẤU TRANH...

(Tiếp theo trang 1)

nặng về mê tín dị đoan; có nhóm lợi dụng ảnh hưởng, uy tín của lãnh tụ cách mạng để lôi kéo, tập hợp tín đồ. Đối tượng bị tuyên truyền, lôi kéo hầu hết là những người có văn hóa thấp, hoàn cảnh khó khăn, éo le, gặp rủi ro, người ốm đau, bệnh tật lâu ngày không khỏi, người có trạng thái tâm thần tư tưởng bế tắc... Trong đó, thời gian qua nổi lên hoạt động của một nhóm khoảng hơn 80 người theo "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ", tập trung chủ yếu tại thành phố Thái Bình, các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư... cùng một nhóm hoạt động tại tư gia bà Đoàn Thị Tuyến, sinh năm 1969, trú tại thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Trước những hoạt động phức tạp của các đối tượng theo "hiện tượng tôn giáo mới", đặc biệt là "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ", Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an hướng dẫn chính quyền cơ sở lập biên bản giải tán trên 20 vụ, trục xuất trên 100 người ngoài tỉnh tụ tập sinh hoạt tuyên truyền "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, để phù hợp với công tác đấu tranh, xử lý của chính quyền, các đối tượng luôn thay đổi phương thức hoạt động. Mặt khác, việc xử lý chủ yếu là lập biên bản vi phạm hành chính, chưa xử phạt vì phạm hành chính nên chưa đủ sức răn đe các đối tượng cầm đầu.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp nhiều giải pháp cụ thể nhằm đấu tranh ngăn chặn "hiện tượng tôn giáo

mới" trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động của "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về những mặt trái của "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ", không tin, không theo đạo này, cần xác định rõ đối tượng tuyên truyền, nội dung tuyên truyền cho phù hợp. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nội vụ soạn thảo tài liệu tuyên truyền cụ thể, trong đó bám sát Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các nghị định của Chính phủ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các địa phương phối hợp với lực lượng công an tập trung giải quyết các điểm tụ tập trái phép, có biện pháp và chế tài xử lý dứt điểm, kiên quyết không để phát sinh các điểm mới truyền đạo trái phép trên địa bàn tỉnh. MTTQ các cấp phối hợp với hội phụ nữ và đoàn thanh niên tập trung tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên không nghe theo, đi theo đạo lạ, tôn giáo mới. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình hoạt động của các "hiện tượng tôn giáo mới", báo cáo hàng tháng về Ban Chỉ đạo để có biện pháp xử lý kịp thời.



Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên nhận Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nội lực, tranh thủ ngoại lực để phát triển tổng thể nhà trường, đưa nhà trường trở thành một thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật y - dược và kỹ thuật y học, được nhiều trường trong khối trên cả nước đến tham khảo và mời làm chuyên gia về đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy và nội dung chương trình đào tạo theo hướng tích hợp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, CCN Đông Các được công nghiệp làng nghề xã Đông Các trước đây và được UBND tỉnh cho thành lập tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 7/10/2015 với tính chất ngành nghề chế biến lâm sản, đồ gỗ, sản xuất cơ khí; dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp; công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường và phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000. CCN này có sản xuất công nghiệp thương mại, dịch vụ phát triển và có tuyến đường tránh quốc lộ 10 đi qua nên thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển thương mại, dịch vụ. Vì thế, để bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như thuận lợi về quản lý nhà nước, việc cho sáp nhập khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ xã Đông Các vào CCN Đông Các là phù hợp.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo về đề nghị

xác định giá trị tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Đông Các vào CCN Đông Các, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hướng dẫn UBND huyện Đông Hưng tiến hành nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất khu vực liên kế với CCN và hướng dẫn nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất khu vực liên kế với CCN và hướng dẫn nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất khu vực liên kế với CCN và hướng dẫn nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất khu vực liên kế với CCN.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình đã bám sát quy định của pháp luật hiện hành, tiếp thu ý kiến của các ngành để xây dựng, hoàn thiện đề án. Đồng chí yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình căn cứ ý kiến của các đại biểu và quy định của các luật có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh đề án. Đồng chí cũng đồng tình với chủ trương thành lập bệnh viện hạng 3 do nhà trường đề xuất, nhưng để thuận trong quá trình phê duyệt đề án cần phải nâng cấp phòng khám của Trường và tiếp tục xây dựng theo hướng hình thành bệnh viện hạng 3 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đồng thời là cơ sở thực hành, hợp tác với các đối tác, nhất là đối tác nước ngoài.

Về việc sáp nhập khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ xã Đông Các vào CCN Đông Các, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất hướng dẫn UBND huyện Đông Hưng tiến hành nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất khu vực liên kế với CCN và hướng dẫn nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất khu vực liên kế với CCN.

Đối với đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình đã bám sát quy định của pháp luật hiện hành, tiếp thu ý kiến của các ngành để xây dựng, hoàn thiện đề án. Đồng chí yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình căn cứ ý kiến của các đại biểu và quy định của các luật có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh đề án. Đồng chí cũng đồng tình với chủ trương thành lập bệnh viện hạng 3 do nhà trường đề xuất, nhưng để thuận trong quá trình phê duyệt đề án cần phải nâng cấp phòng khám của Trường và tiếp tục xây dựng theo hướng hình thành bệnh viện hạng 3 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đồng thời là cơ sở thực hành, hợp tác với các đối tác, nhất là đối tác nước ngoài.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã họp

với các thành viên UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBND tỉnh để việc vận hành quy chế, thực hiện nhiệm vụ của các thành viên UBND tỉnh và các ngành thuộc UBND tỉnh hiệu quả.

Chiều ngày 3/5, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Hải. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khu công nghiệp Tiên Hải được xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách. Từ năm 2006 đến năm 2016 khi chưa có nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong khu công nghiệp. Đến nay đã hoàn thành đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách như công trình đường số 2, bãi chôn lấp rác, rãnh thoát nước khe hạ tầng, di chuyển đường điện trung áp 10KV... Từ năm 2016, UBND tỉnh đã chấp thuận đề Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera làm chủ đầu tư xây

dựng với tổng diện tích 466ha, nguồn vốn đầu tư trên 2.206 tỷ đồng. Nhiều hạng mục đã được thực hiện như san nền, giải phóng mặt bằng, đường giao thông trong 2 lô E, F và kè sông Thập Đạo đang được triển khai xây dựng. Theo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2018 - 2020, nguồn vốn ngân sách sẽ được đầu tư vào xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 3.500m³/ngày đêm, đường số 1 và đường số 5. Ngoài ra, Tổng công ty Viglacera dự kiến sẽ trồng cây xanh, điện chiếu sáng trong 2 lô E, F và tiếp tục giải phóng mặt bằng, xây dựng mới trong khu công nghiệp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh hoan nghênh Tổng công ty Viglacera trong việc đầu tư, thu hút các doanh nghiệp vào khu công nghiệp Tiên Hải. Đồng chí đề nghị Tổng công ty thống nhất lại tiến độ đầu tư hạ tầng, tiến độ thi công đất trong khu công nghiệp. Thống nhất bàn giao toàn bộ hạ tầng cho Công ty để căn cứ vào đó nhà đầu tư nghiên cứu có hướng nâng cấp công suất nhà máy. Yêu cầu huyện Tiên Hải phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nhất là những doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về môi trường.

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Nhất xổ số miền Bắc
Trị giá 150 triệu đồng
Mở thưởng ngày 29 tháng 4 năm 2018
Số trúng thưởng: 20512

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cần nhận được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH